



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: กีฬา/-

วันที่: จันทร์ 10 เมษายน 2560

ปีที่: - ฉบับที่: 24651

หน้า: 22(ขวา)

Col.Inch: 22.94 Ad Value: 50,468

PRValue (x3): 151,404

ศิลปิน: ลีลี

หัวข้อข่าว: งานวันยางพาราแห่งชาติปี60 ชูศักยภาพมาตรฐานสากล

งานวันยางพาราแห่งชาติปี60 ชูศักยภาพมาตรฐานสากล

ดร.ธีรชัย สุภะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท. เตรียมจัดงาน วันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันที่ 10 เมษายน 2560 ณ จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของ “พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี” ผู้ที่ได้รับสมญานามไทยเป็น “บิดาแห่งยางพาราไทย” โดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “จากปฐมบท สู่นวัตกรรมพัฒนายางพาราไทย”



“จังหวัดระนองเป็นพื้นที่ที่ก้าวไกลในเรื่องของการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน ที่มีการผลิตไม้ยางพาราและแปรรูปไม้ยางเพื่อการส่งออกและเพิ่มมูลค่าตามมาตรฐาน ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นในคุณภาพของไม้ยาง และผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราของไทย รวมถึงสร้างศักยภาพด้านการแปรรูปเพิ่มมูลค่าอีกทางหนึ่ง” ผู้ว่าการ กยท.กล่าว

สำหรับรูปแบบการจัดงานจะมีกิจกรรมเที่ยววันเดียว เรียนรู้เรื่องยางพาราได้อย่างครบวงจร และฟรีตลอดทั้งงาน ได้แก่ กิจกรรมการทำยางแผ่นดิบ ความยาว 155 เมตร เพื่อร่วมเฉลิมฉลองจ.ระนองครบ 155 ปี การประกวดยางแผ่นดิบคุณภาพดี การแข่งขันกรีดยางประสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน คือ ไทยและเมียนมา การจัดนิทรรศการ “ปฐมบท สู่นวัตกรรมพัฒนายางพาราไทย” ซึ่งถือเป็นหัวใจของการจัดงานในครั้งนี้ โดยจะแบ่งออกเป็น 3 โซน คือ

โซน 1 ถิ่นกำเนิดบิดายางพาราไทย เป็นการแสดงประวัติความเป็นมาของยางพารา และประวัติของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี โซน 2 การยาง สร้างความมั่นคง ผู้สังคมยางพาราไทย เป็นการแสดงความเป็นมาของ กยท. ตลอดจนภารกิจ หน้าที่ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการจัดตั้ง กยท. และโซน 3 การพัฒนายางพาราไทยอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย การทำสวนยางอย่างยั่งยืน เพื่อแปรรูปอุตสาหกรรมไม้ยาง FSC การแปรรูปยางสู่มาตรฐานยาง GMP และนวัตกรรมยางประจักษ์รัฐ ซึ่งจะมีการจัดแสดง ผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ยางล้อ หมอนยาง อุปกรณ์แพทย์ สนามฟุตบอล เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสู่รับของรางวัลผลิตภัณฑ์จากยางพารา ในกิจกรรม 1 ผลิตภัณฑ์ ปีน้อย ส่งความสุขให้ชาวสวนยาง หรือทั้งการเสวนาวิชาการ ภูมิปัญญาชาวยาง การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ยางและสินค้า OTOP อีกมากมาย.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
รอบบ่าย

Matchon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: เสาร์ 8 เมษายน 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14272

หน้า: 6(ขวา)

Col.Inch: 25.21 Ad Value: 27,731

PRValue (x3): 83,193

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กยท.-ภาคเอกชนหนุนปลูกไม้โตเร็วเพิ่มเงินในกระเป๋าชาวสวนยาง

กยท.-ภาคเอกชนหนุนปลูกไม้โตเร็ว

●เพิ่มเงินในกระเป๋าชาวสวนยาง

นายธีรวิทย์ สุทธสะอาด ผู้จัดการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) กับบริษัทเอกชนอีก 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท แอ็ดวานซ์ เพาเวอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด บริษัท เค ดับเบิลยู เอ็ม เซอร์วิส จำกัด และบริษัท เอ็มเคเอส รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด เพื่อการสนับสนุนการทำสวนยางตามมาตรฐาน เอฟเอสเอ และส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วแซมในสวนยาง เพื่อส่งขายทำเฟอร์นิเจอร์ และแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล หวังช่วยสร้างรายได้เสริมนอกเหนือจากการขายน้ำยาง และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

นายไผ่ บัวงาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท

แอ็ดวานซ์ เพาเวอร์ฯ กล่าวว่า เชื่อเพลิงชีวมวลเป็นสินค้าที่ตลาดมีความต้องการสูง หลังจากเกิดเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ประเทศญี่ปุ่นรั่วไหล ญี่ปุ่นเริ่มมีการตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลมากขึ้น และมีอีกหลายโรงที่กำลังจะก่อสร้างเสร็จภายในปี 2563 ยิ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึงความต้องการตลาดได้อย่างชัดเจน เพราะฉะนั้นการเริ่มผลัดต้นและส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วไปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจะเป็นธุรกิจที่มีความยั่งยืน และจะช่วยให้เกษตรกรมีอาชีพที่ยั่งยืนด้วยเช่นกัน

น.ส.แคทลียา คำฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค ดับเบิลยู เอ็มฯกล่าวว่า มีแผนจะขยายโรงงานเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ ดังนั้นความต้องการปริมาณวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น

ขณะที่ปัจจุบันการแข่งขันในการหาวัตถุดิบป้อนโรงงานสูงมากขึ้น บริษัทต้องการหาแหล่งวัตถุดิบที่มีความมั่นคงที่สามารถรองรับการใช้ในระยะยาวได้ ซึ่ง กยท.สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้ เนื่องจากเกษตรกรชาวสวนยางโดยส่วนใหญ่ได้ขึ้นทะเบียนกับ กยท.และมีการจัดการสวนยางที่มีคุณภาพอยู่แล้ว

นายดุสิต น่วมนวล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเคเอสฯ กล่าวว่า ไม้โตเร็วที่บริษัทสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางปลูก คือไม้กระถินเทพา ซึ่งนอกจากโตเร็วแล้วยังมีระยะเวลาการปลูกสั้น สามารถตัดต้นขายได้ตั้งแต่อายุ 2-5 ปี และสามารถปลูกเสริมตามแนวสวนยางได้ โดยไม่ทำให้ดินแห้งเสีย เนื่องจากกระถินเทพาเป็นพืชตระกูลถั่วจึงไม่ส่งผลกระทบต่อต้นยางพาราที่เป็นพืชหลักในสวน



มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <http://www.ku.ac.th>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 เมษายน 2560 เวลา 06:40

Site Value: 50,000

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: สวพ.มก. ยินดีต้อนรับ การยางแห่งประเทศไทยและศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม มก. ศึกษาดูงาน

สวพ.มก. ยินดีต้อนรับ การยางแห่งประเทศไทยและศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม มก. ศึกษาดูงาน

89 Views การยางแห่งประเทศไทย

วันที่ 7 เมษายน 2560 รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เบียมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมบุคลากร สวพ.มก. ยินดีต้อนรับ การยางแห่งประเทศไทยและศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.





กรมประชาสัมพันธ์ <http://www.prd.go.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 10 เมษายน 2560 เวลา 06:13

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท. เร่งประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ

เสนอโครงการรัฐบาลเพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือชาวสวนยางที่ไม่มี...

กยท. เร่งประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ เสนอโครงการรัฐบาลเพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ในพื้นที่จังหวัดระนอง



วันนี้ (9 เม.ย. 60) ที่โรงแรม แกรนด์เฮอริเทจคอนเวนชั่น จังหวัดระนอง นายธงไชย วิจิตรเวชการ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัดครั้งที่ 6 โดยมี ดร.ธีระชัย แส่นแก้ว ประธานคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรสวนยางระดับประเทศ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับประเทศและตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดระนองที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 5 อำเภอ เข้าร่วมประชุมพร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน

ดร.ธีระชัย แส่นแก้ว ประธานคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรสวนยางระดับประเทศ กล่าวว่า ปัจจุบันได้มีเกษตรกรชาวสวนยางพาราทั้งประเทศที่ได้ทำการจดทะเบียนกับสถาบันกองทุนการยางแห่งประเทศไทยแล้ว จำนวนกว่า 2 ล้านราย พื้นที่ทำการปลูกยางพาราจำนวนกว่า 8 ล้านไร่ ซึ่งทางรัฐบาลได้มีการสนับสนุนเงินกู้ผ่านทางกองทุนการยางแห่งประเทศไทย และทางธนาคาร ธ.ก.ส. เสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยางในด้านการปรับปรุงคุณภาพ ผลผลิต การแปรรูป การตลาด และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับยางพารา รวมทั้งเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน กรณีสวนยาง ที่ประสบภัยน้ำท่วม เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 60 ที่ผ่านมา และการประชุมครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนจากกรณีที่มีบางหน่วยงานหรือกลุ่มองค์กรบางกลุ่มที่ออกมายื่นหนังสือ ถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะกดดันรัฐบาล กรณีราคายางพาราคงต่ำ หากไม่ทำตามข้อเรียกร้องก็จะทำการเดินขบวนประท้วงเพื่อกดดันรัฐบาล ซึ่งทางหน่วยงานของคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรสวนยางในระดับประเทศนั้น มีแนวทางการประชุมเพื่อที่จะหาข้อเสนอแนะแนวทางให้กับทางรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ จึงอยากจะให้เครือข่ายกลุ่มองค์กรดังกล่าวนี้ เข้ามาร่วมงานกับทางคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรสวนยางระดับประเทศด้วย

ซึ่งแนวทางในการทำงานของ กยท. ไม่ได้มีแนวทางในการประท้วงเพื่อกดดันรัฐบาล แต่จะหาแนวทางในการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินทำกินของตน เพราะกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวมีเป็นจำนวนมากที่ ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆ ตามนโยบายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของทางรัฐบาลเลยและในการประชุมครั้งนี้ทางคณะกรรมการก็จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาพร้อมนำเสนอผ่านขั้นตอนทางรัฐบาลต่อไป



ประชาชาติธุรกิจ <http://www.prachachat.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 7 เมษายน 2560 เวลา 09:27

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: จับตากยท.เปลี่ยนแผน"ขายยาง" วงการระบุหากใช้วิธีเจรจาต่อรองอาจเกิดข้อครหา

จับตากยท.เปลี่ยนแผน"ขายยาง" วงการระบุหากใช้วิธี เจรจาต่อรองอาจเกิดข้อครหา



หวั่น กยท.ประมูลขายยางลอตสุดท้าย 1.04 แสนตันไม่หมด อาจเกิดข้อครหาหากเปลี่ยนแผนมาเจรจาต่อรองราคากันแทน วงการยางชี้ต้องทำให้ชัดเจนทั้งการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและใช้องค์คณะใหญ่เข้าเจรจายางรายโกดัง เผยบอร์ด กยท.เสนอเก็บเงินเซสชั่นราคาที กก.ละ 2 บาท หวังนำเงินมาให้สถาบันเกษตรกรกลับไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าและรักษาเสถียรภาพราคายางให้ดียิ่งขึ้น

แหล่งข่าววงการยางพาราเปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ถึงการประมูลยางพารารายโกดังของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ครั้งที่ 5 ปริมาณที่เหลืออยู่รวม 1.04 แสนตัน จากทั้งหมด 3.1 แสนตัน ในวันที่ 31 มีนาคมซึ่งจะประกาศผลการประมูลในสัปดาห์นี้ว่า มีแนวโน้มสูงที่การประมูลยางรายโกดังที่ภาคใต้ซึ่งมีเอกชนขึ้นทะเบียนประมูลครั้งนี้ 15 ราย กยท.อาจประมูลขายได้ไม่หมด หลังจากครั้งที่ 4 ที่เปิดประมูลไปเมื่อวันที่ 22 มีนาคม มีเอกชนประมูลไปเพียง 1.3 หมื่นตัน หากผู้บริหาร กยท.ใช้แผน 2 ด้วยวิธีการเจรจาต่อรองราคาแทนการประมูลที่ชาวสวนยางไม่พอใจที่เปิดประมูลบ่อย อาจเกิดข้อครหาว่าสมยอมราคากับผู้ซื้อตามมาก็ได้

ดังนั้นผู้บริหาร กยท.จะต้องให้บริษัทตรวจสอบคุณภาพสินค้าหรือเซอร์เวย์อร์ตรวจสอบแยกแต่ละประเภทให้ชัดเจนทั้งจำนวนและคุณภาพอีกครั้งรวมทั้งให้คณะกรรมการระบายยางต่อรองราคาโดยตรงแทนที่จะตั้งเพียง 2-3 รายเจรจากับเอกชน เนื่องจากราคายางที่ต่อรองกันจะไม่ชัดเจนเหมือนราคาขายเริ่มต้นที่ตั้งในการประมูลที่นำมาจากตลาดซื้อขายล่วงหน้าของสิงคโปร์แม้ว่าจะเป็นยางเก่าที่เก็บไว้ในโกดังนานก็ตาม

ทางด้าน **ดร.ธีรชัช สุขสะอาด** ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ปริมาณยางที่เก็บไว้ในโกดัง กยท. ประมูลขายไปแล้วมูลค่า 14,437 ล้านบาท คาดว่าหากขายในส่วนที่เหลือจะได้เงินรวมประมาณ 2 หมื่นล้านบาท ใกล้เคียงกับวงเงินที่กู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่ผ่านมา 5 ปี รัฐบาลต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่าโกดังทั้งปีประมาณ 160 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมเกือบ 1,000 ล้านบาท ฉะนั้นนโยบายรัฐบาลที่มอบให้ กยท. เร่งบริหารจัดการยางในสต็อกให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อให้ราคายางเป็นไปตามกลไกตลาด ซึ่งในแต่ละครั้งที่จะมีการประกาศขายยางในสต็อก กยท. จะคำนึงถึงช่วงที่เหมาะสม เช่น ช่วงมกราคม 2560 ที่เป็นช่วงน้ำท่วมภาคใต้ ทำให้ปริมาณยางลดลง และช่วงที่เหมาะสม อีกช่วงคือ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ที่เป็นฤดูกาลสุดท้ายของการเก็บเกี่ยวผลผลิต แนวโน้มผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง โดยจากการพิจารณาข้อมูลประกอบ จะพบว่าหากจัดการปัญหาทางค้ำสต็อก ที่มักใช้เป็นเหตุในการกดดันด้านราคาในตลาดแก๊งกำไรได้เร็ว จะช่วยแก้ปัญหาและทำให้การซื้อขายยางในอนาคตจะเป็นไปตามกลไกตลาดมากขึ้น ขณะเดียวกันประเทศจะไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บสินค้าซึ่งเป็นมูลค่ามหาศาลด้วย

ดร.ธีรชัชกล่าวเพิ่มเติมว่า ในขณะที่แนวโน้มราคายางพาราเดือนมีนาคม-เมษายน 2560 มีผลจากปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจของจีนที่เป็นประเทศผู้ซื้อรายใหญ่ของโลกขยายตัวในอัตราคงที่ และเป็นช่วงโลว์ซีซั่นของการนำเข้ายางของจีนซึ่งสอดคล้องกับเป็นช่วงปิดกรีตของไทย กอปรกับราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงและอัตราแลกเปลี่ยนที่คาดว่าจะแข็งค่าขึ้น ดังนั้นราคายางในเดือนเมษายนนี้จะมีแนวโน้มปรับตัวเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ยังคงรักษาระดับราคายางไว้ที่ 60-70 บาท/กก. ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรที่ กก.ละ 63 บาท

"เมื่อเปรียบเทียบราคายางแผ่นดิบในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงที่ กยท. มีการระบายยางในสต็อกกับราคายางแผ่นดิบในช่วงเดือนเดียวกันในปี 2558-2559 จะเห็นได้ชัดเจนว่า ราคายางปี 2560 มีราคาสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา เป็นการแสดงให้เห็นว่า แม้การระบายสต็อกยางจะมีผลต่อราคายางบ้าง แต่ก็ไม่ทำให้ราคายางตกต่ำไปกว่าอดีต และยังคงรักษาระดับไม่ต่ำกว่า 60-70 บาท/กก."

"ขณะเดียวกันคณะกรรมการบริหาร กยท. ได้ลงมติเมื่อวันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา ให้เก็บเงินค่าธรรมเนียมส่งออกยางหรือเงินเซสในอัตราคงที่ กก.ละ 2 บาท ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาที่เก็บได้ประมาณ 8,000 ล้านบาท โดยจะมีการนำเรื่องนี้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ พิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป การเก็บเงินเซส กก.ละ 2 บาทครั้งนี้ เนื่องจากภาครัฐได้มีการวางยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรโดยเฉพาะยางพารา พืชเศรษฐกิจสำคัญ ต้องมุ่งเน้นให้สถาบันเกษตรกรนำเงินส่วนนี้ไปพัฒนาให้เกิดการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางมากยิ่งขึ้นและรักษาเสถียรภาพราคาในประเทศให้มากที่สุดที่ประมาณ กก.ละ 70-80 บาท ซึ่งจะสร้างความเป็นธรรมเรื่องราคายางให้แก่เกษตรกร ขณะเดียวกันผู้ส่งออกยางจะได้ทราบถึงต้นทุนที่แท้จริงและมีความมั่นใจต่อการเสนอราคาซื้อขายล่วงหน้า" ดร.ธีรชัชกล่าว

นอกจากนี้ กยท.ได้มีการเตรียมปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมส่งออก
ย่างให้เกิดประสิทธิภาพ โดยร่วมกับกรมศุลกากรในฐานะหน่วยงานดูแลการนำเข้าส่งออก เพราะที่ผ่านมา
พบว่า การส่งออกยางพาราออกนอกประเทศยังมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลการส่งออกยาง ปัญหาในการนำ
ใบขนถ่ายสินค้าที่มีน้ำหนักลดลงมาขอคืนเงินค่าธรรมเนียม มีการแจ้งชนิดยางที่ส่งออกไม่ตรงความเป็นจริง
ดังนั้นสิ่งที่ กยท.ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพของการดำเนินงานครั้งนี้ ที่สำคัญคือมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เพิ่มคุณภาพการให้บริการให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องในการจัดเก็บ

"คงจะต้องมีการลงทุนสร้างด่านขนถ่ายน้ำหนักที่ใกล้กับด่านศุลกากรขาออกและอุปกรณ์โรงเรือนกว่า 800
ล้านบาท แต่ กยท.จะไม่ลงทุนเอง จะเอาต์ซอร์ซเปิดประมูลให้เอกชนมาเสนอตัวดำเนินงานแทน ใครให้
เงื่อนไขที่ดีที่สุดก็ได้ไป ส่วนความคลาดเคลื่อนของค่าธรรมเนียมตกประมาณปีละ 200-300 ล้านบาท จะได้เข้าที่
เข้าทาง"



อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 8 เมษายน 2560 เวลา 08:33

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท.เซ็น MOU กับเอกชนส่งเสริมชาวสวนยางปลูกไม้โตเร็วสร้างรายได้เพิ่ม

กยท.เซ็น MOU กับเอกชนส่งเสริมชาวสวนยางปลูกไม้โตเร็วสร้างรายได้เพิ่ม

นายธีรวิทย์ สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยว่า กยท.สนับสนุนการทำสวนยางตามมาตรฐาน FSC (Forest Stewardship Council) มาอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการยางพาราประชารัฐ โดยร่วมมือกับตัวแทนภาคเอกชนและเกษตรกรชาวสวนยาง ล่าสุด กยท.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัทเอกชนอีก 3 ราย คือ บริษัท แอ็ดวานซ์ เพาเวอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด, บริษัท เค ดับเบิลยู เอ็ม เซอร์วิส จำกัด และบริษัท เอ็มเคเอส รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด เพื่อสร้างเกณฑ์การจัดสวนยางอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานในระดับสากล หวังเพิ่มมูลค่าไม้ยางพาราให้กับเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ ด้วยการให้ความรู้การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนแก่เกษตรกร ตั้งแต่เริ่มปลูกยางจนถึงโค่นยาง ให้สามารถสร้างรายได้ที่ดี ช่วยเพิ่มโอกาสในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรด้วย

"นอกจากการขายไม้โตเร็วที่ปลูกแล้ว เมื่อโค่นยาง ไม้ยางก็สามารถขายได้ ยิ่งเกษตรกรบริหารจัดการสวนยางให้อยู่ภายใต้มาตรฐาน FSC ไม่ใช่เพียงไม้ยางพาราเท่านั้นที่ได้การรับรองมาตรฐานนี้ แต่พืชแซมสวนยางทั้งหลาย รวมถึงไม้โตเร็วเหล่านี้ ก็ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้เช่นเดียวกัน" นายธีรวิทย์ กล่าว

ด้านนายไผ่ บัวงาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็ดวานซ์ เพาเวอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด กล่าวว่า เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นสินค้าที่ตลาดมีความต้องการสูง หลังจากเกิดเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ประเทศญี่ปุ่น รั่วไหล ญี่ปุ่นเริ่มมีการตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลมากขึ้น และมีอีกหลายโรงที่กำลังจะก่อสร้างเสร็จภายในปี 2563 ยิ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึงความต้องการ (Demand) ของตลาดได้อย่างชัดเจน เพราะฉะนั้นการเริ่มผลักดันและส่งเสริมตั้งแต่ตอนนี้ เชื่อมั่นว่าการปลูกไม้ซึ่งสามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจะเป็นธุรกิจที่มีความยั่งยืน และหากเราสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกไม้ในกลุ่มดังกล่าว ก็จะเป็นการช่วยให้เกษตรกรมีอาชีพที่ยั่งยืนด้วยเช่นกัน

ขณะที่ น.ส.แคทลียา คำฤทธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค ดับเบิลยู เอ็ม เซอร์วิส จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ทำธุรกิจด้าน wood pellet เก่ากว่า 6 ปี และมีโรงงานผลิตจำนวน 8 โรงงาน มีแผนจะขยายโรงงานเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ ดังนั้นความต้องการปริมาณวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ปัจจุบันการแข่งขันในการหาวัตถุดิบป้อนโรงงานสูงมากขึ้น บริษัทฯ ต้องการหาแหล่งวัตถุดิบที่มีความมั่นคงที่สามารถรองรับการใช้ในระยะยาวได้ บริษัทฯ ได้ติดต่อหาวัตถุดิบจากหลายหน่วยงาน และพบว่าที่ กยท. เป็นหน่วยงานที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการให้กับเราได้ เนื่องจากเกษตรกรชาวสวนยางโดยส่วนใหญ่ได้ขึ้นทะเบียนกับ กยท. และมีการจัดการสวนยางที่มีคุณภาพอยู่แล้วจึงทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา

ส่วนนายดุสิต น่วมนวล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเคเอส รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด wood pellets เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งประเทศที่ทางบริษัทส่งออกจำหน่ายได้แก่ เกาหลี และญี่ปุ่น ซึ่งการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศต้องได้รับมาตรฐาน FSC โดยไม้โตเร็วที่บริษัทสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางปลูก คือไม้กระถินเทพา เนื่องจากเป็นไม้โตเร็ว มีระยะเวลาการปลูกสั้น สามารถตัดต้นขายได้ตั้งแต่อายุ 2-5 ปี และสามารถปลูกเสริมตามแนวสวนยางได้ โดยไม่ทำให้ดินแห้งเสีย เนื่องจากกระถินเทพาเป็นพืชตระกูลถั่วจึงไม่ส่งผลกระทบต่อต้นยางพาราที่เป็นพืชหลักในสวน

โดยบริษัทฯ พร้อมสนับสนุนพันธุ์ไม้โตเร็วแก่เกษตรกร รวมถึงการให้ข้อมูล ความรู้ในการปลูกไม้โตเร็วร่วมสวนยาง การเซ็น MOU ร่วมกับ กยท.ในครั้งนี้

นอกจากจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในระยะยาวแล้ว เราสามารถวางแผนการผลิตเพื่อส่งออกเชื้อเพลิงชีวมวลที่ผลิตจากไม้โตเร็ว และไม้ยางพาราจากไทยที่ได้การรับรองมาตรฐาน FSC โครงการนี้จะเป็นโครงการที่สามารถดำเนินการควบคู่กันได้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สำนักข่าวไทย <http://www.tnamcot.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 7 เมษายน 2560 เวลา 11:56

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท.จับมือเอกชนหนุนปลูกไม้โตเร็วเพิ่มรายได้ชาวสวนยาง



กยท.จับมือเอกชนหนุนปลูกไม้โตเร็วเพิ่มรายได้ชาวสวนยาง

กรุงเทพฯ 6 เม.ย. – กยท.จับมือเอกชนส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วในสวนยางส่งขายและแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล หวังช่วยสร้างรายได้เสริมเกษตรกรชาวสวนยาง พร้อมสนับสนุนเกษตรกรจัดการสวนยางให้ได้มาตรฐาน FSC เพื่อเพิ่มมูลค่า

นายธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยว่า กยท.สนับสนุนการทำสวนยางตามมาตรฐาน FSC ภายใต้โครงการยางพาราประชารัฐ เป็นความร่วมมือระหว่าง กยท.และตัวแทนภาคเอกชน พร้อมทั้งการมีส่วนร่วมของเกษตรกรชาวสวนยาง ล่าสุด กยท.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ 3 บริษัทเอกชน ได้แก่ บริษัท แอ็ดวานซ์ เพาเวอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด บริษัท เค ดับเบิลยู เอ็ม เซอร์วิส จำกัด และบริษัท เอ็มเคเอส รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด ถือเป็นการพัฒนาและสร้างเกณฑ์การจัดการจัดสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานระดับสากล หวังเพิ่มมูลค่าไม้ยางพาราให้กับเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ

“นอกจากการขายไม้โตเร็วที่ปลูกแล้ว เมื่อโค่นยาง ไม้ยางก็สามารถขายได้ ยิ่งเกษตรกรบริหารจัดการสวนยางให้อยู่ภายใต้มาตรฐาน FSC ไม่ใช่เพียงไม้ยางพาราเท่านั้นที่ได้การรับรองมาตรฐานนี้ แต่พืชแซมสวนยางทั้งหลาย รวมถึงไม้โตเร็วเหล่านี้ก็ได้การรับรองมาตรฐานนี้เช่นเดียวกัน” นายธีรัช กล่าว

นายไผ่ บัวงาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็ดวานซ์ เพาเวอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด กล่าวว่า เชื้อเพลิง ชีวมวลเป็นสินค้าที่ตลาดมีความต้องการสูง หลังจากเกิดเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ประเทศญี่ปุ่นรั่วไหล ญี่ปุ่นเริ่มมีการตั้งโรงไฟฟ้า ชีวมวลมากขึ้น และมีอีกหลายโรงที่กำลังจะก่อสร้างเสร็จภายในปี 2563 ซึ่งให้เห็นถึงความต้องการของตลาดอย่างชัดเจน ดังนั้น การเริ่มผลักดันและส่งเสริมตั้งแต่ตอนนี้ เชื่อว่าการปลูกไม้สามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจะเป็นธุรกิจที่มีความยั่งยืน และหากสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกไม้ในกลุ่มดังกล่าวก็จะเป็นการช่วยให้เกษตรกรมีอาชีพที่ยั่งยืนด้วยเช่นกัน

ด้านนางสาวแคทลียา คำฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค ดับเบิลยู เอ็ม เซอร์วิส จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ทำธุรกิจด้าน wood pellete กว่า 6 ปี และมีโรงงานผลิต จำนวน 8 โรงงาน มีแผนจะขยายโรงงานเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ ดังนั้น ความต้องการปริมาณวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ขณะที่ปัจจุบันการแข่งขันหาวัตถุดิบป้อนโรงงานสูงขึ้น บริษัทฯ ต้องการหาแหล่งวัตถุดิบที่มีความมั่นคงสามารถรองรับการใช้ระยะยาว พบว่า กยท.เป็นหน่วยงานที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้ เนื่องจากเกษตรกรชาวสวนยางส่วนใหญ่ขึ้นทะเบียนกับ กยท.และมีการจัดการสวนยางที่มีคุณภาพอยู่แล้ว จึงทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา

นายดุสิต น่วมนวล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเคเอส รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัท ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด wood pellets เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ เกาหลี และญี่ปุ่น ซึ่งการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศต้องได้รับมาตรฐาน FSC โดยไม้โตเร็วที่บริษัทสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางปลูก คือ ไม้กระถินเทพา เนื่องจากเป็นไม้โตเร็ว มีระยะเวลาการปลูกสั้น สามารถตัดต้นขายได้ตั้งแต่อายุ 2 - 5 ปี และสามารถปลูกเสริมตามแนวสวนยางได้ โดยไม่ทำให้ดินแห้งเสีย เนื่องจากกระถินเทพาเป็นพืชตระกูลถั่ว จึงไม่ส่งผลกระทบต่อต้นยางพาราที่เป็นพืชหลักในสวน.-สำนักข่าวไทย



กยท. เร่งฟื้นฟูหลังน้ำลดพร้อมมอบเงินเยียวยาชาวสวนยาง

ดร. ธิตี สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่เร่งให้การช่วยเหลือฟื้นฟูสวนยางพาราหลังน้ำลด จากเหตุการณ์อุทกภัยภาคใต้ที่เกิดขึ้น พบสวนยางเสียหายจนไม่สามารถให้ผลผลิตได้กว่า 32,000 ไร่ โดย กยท. เข้าไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าวมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง (กรณีสวนยางประสบภัย) ตามระเบียบสวัสดิการชาวสวนยาง มาตรา 49 (5) รายละ 3,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 3,913 ราย เร่งนำร่องมอบให้ชาวสวนยาง จ.นครศรีธรรมราช

พร้อมจับมือทุกภาคส่วน ช่วยเหลือกล้ายาง และเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่ชาวสวนยางในพื้นที่ ก่อนดำเนินการต่อไปยังพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือสู่ชาวสวนยางภาคใต้อย่างทั่วถึง

ตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (RRM)

โอกาสใหม่เพื่อการพัฒนาสำหรับ “สถาบันเกษตรกร”



ดร. ธีรัช สุขสะอาด
ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย

การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพยางพาราทั้งระบบของประเทศไทย โดยริเริ่มนำเรื่องการรับรองระบบคุณภาพตาม “มาตรฐาน GMP” เข้ามาช่วยพัฒนากระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เพื่อการยกระดับคุณภาพสู่ความเชื่อมั่นระดับสากล พร้อมมีการสนับสนุนให้เกิดระบบตลาดการซื้อขายยางพาราครบวงจร ตามยุทธศาสตร์พัฒนายางพารา พ.ศ. 2552-2556 กลยุทธ์พัฒนายางพาราทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสำนักงานตลาดกลางยางพารา จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย ตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย ตลาดกลางยางพาราจังหวัดบุรีรัมย์ ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตลาดกลางยางพาราจังหวัดศรีธรรมราช ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ตลาดกลางยางพาราจังหวัดยะลา ซึ่งปัจจุบันให้บริการตลาดซื้อขายยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันในระบบตลาดปัจจุบัน (Spot Market) และตลาดข้อตกลงส่งมอบจริง (Forward Market) เป็นตลาดที่มีผู้ซื้อขายเป็นจำนวนมาก มีกฎระเบียบชัดเจน และตลาดซื้อขายยางระหว่างประเทศ “ตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค” (Regional Rubber Market: RRM) ซึ่งเป็นตลาดที่มีรูปแบบการซื้อขายยางในมาตรฐานระดับสากล สร้างความเชื่อมั่นในระบบคุณภาพให้แก่ผู้ใช้ยางทั่วโลก

ดร. ธีรัช สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (Regional Rubber Market : RRM) เป็นตลาดที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง 3 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งได้เปิดตลาดพร้อมกันไปเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 โดยเป็นไปตามมติที่ประชุมระดับมนตรีไตรภาคียาง (International Tripartite Rubber Council : ITRC) ให้แต่ละประเทศมีข้อกำหนด ระเบียบการซื้อขายยาง วิธีการซื้อขายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงมาตรฐานและชนิดของสินค้าร่วมกัน โดยสินค้าในตลาดนี้จะเป็น ยางแท่งมาตรฐาน (Standard Thai Rubber 20 : STR20) และ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 ชนิดอัดก้อน ตามมาตรฐานกรีนบ็อค (Ribbed Smoked Sheet 3 :RSS3) เป็นสินค้ายางที่พร้อมจะส่งสินค้าไปสู่

ท่าเรือเมื่อมีการสั่งซื้อและทำสัญญาร่วมกัน ซึ่งล่าสุดได้มีการประชุมเพื่อปรับแนวทางในการปฏิบัติ โดยตลาด RRM เป็นตลาดรูปแบบ Physical Forward Trading เป็นตลาดซื้อขาย

ล่วงหน้าและส่งมอบจริง ตลาดแรกของโลก สินค้าที่จะเพิ่มเติมลงในระบบซื้อขายตลาด RRM ที่นอกเหนือจากยางแท่งและยางแผ่นรมควันอัดก้อน หรือ ยางลูกขุน คือ น้ำยางข้น เพราะสามารถ



เยี่ยมชมการค้าเป็นงานของตลาดกลางยางพารา นครศรีธรรมราช

ยางแผ่นรมควันชั้นคุณภาพที่ทำการซื้อขายผ่านระบบตลาดกลางยางพารา



การรับส่งสินค้ายางที่ท่ามาอำเภอน่าย



สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการใช้จริง และสะท้อนตัวราคาได้ในอนาคต ซึ่งเป็นผลดีต่อเกษตรกรอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ตลาดกลางยางพารา ระดับภูมิภาคได้กำหนดคุณสมบัติผู้ขายยางในตลาด โดยจะต้องมีโรงงานในการผลิตยางแผ่นรมควันและยางแท่ง STR 20 ที่ผ่านการอนุมัติรับรอง (Approved factory list) จาก คณะกรรมการตรวจสอบและรับรองของตลาด RRM โดยมีกระบวนการตรวจสอบเริ่มตั้งแต่นั้นขึ้นตอนการผลิตของโรงงานผู้ผลิต และการคัดกรองบริษัทผู้เข้ามาขายยาง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อในตลาด ด้านการทำธุรกรรมนั้น ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องวางหลักประกันธนาคารในรูปของเงินสดหรือสินทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 20 ของมูลค่า กรณีของผู้ขายสามารถใช้อย่างที่มีอยู่จริงในโกดังเป็นหลักประกันได้ การจับคู่สัญญาในระบบจะใช้วิธีการจับคู่โดยอัตโนมัติ (Continuous auto matching) จะพิจารณาจากคำสั่งซื้อ-ขาย ที่มีการเสนอชนิดยาง ปริมาณยาง ทำเรือส่งมอบตรงกัน รวมถึงราคาต่อกิโลกรัมซึ่งมีมูลค่าเป็นหน่วยดอลลาร์สหรัฐ โดยทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมีความพึงพอใจในราคาที่ตรงกัน ทำให้เกิดการซื้อ-ขาย



การกักคุณภาพยางเพื่อเตรียมการผลิตเป็นยางอัดก้อน (ยางถูกขุน)

ยางในระบบอย่างยุติธรรม ทั้งนี้จะกำหนดให้มีการส่งมอบจริงภายใน 30 วัน หลังจากการเปิดรับซื้อขายในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงมั่นใจได้ว่าตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาคเป็นตลาดที่เกิดการส่งมอบจริง 100 เปอร์เซ็นต์

ปัจจุบัน กยท. ได้ดำเนินการเชื่อมโยงตลาดยางพาราระดับท้องถิ่น 108 ตลาดกระจายทั่วประเทศ และตลาดกลางยางพาราซึ่งเป็นตลาดค้าขายระหว่างเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และกลุ่มผู้ผลิต บริษัทผู้ส่งออกหรือแปรรูปเพื่อส่งออก ซึ่งสามารถทำการค้า

กับบริษัทผู้ซื้อยางรายใหญ่ในต่างประเทศโดยตรง เช่น บริษัทล้อยางรายใหญ่ของโลก เพื่อเป็นการเชื่อมโยงให้เห็นว่าผลผลิตยางที่ออกมาจะต้องมีทางออกสู่ตลาดที่ชัดเจน ดังนั้นแนวทางการพัฒนาโดยการเชื่อมโยงตลาดกลางยางพาราเข้ากับตลาด RRM ซึ่งเป็นแนวทางที่ประเทศไทยทำร่วมกับอีก 2 ประเทศ คือ มาเลเซียและอินโดนีเซีย ทั้งนี้ ตลาดกลางยางพาราจะต้องดำเนินการเป็นตัวกลางในการซื้อขายยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันโดยรักษามาตรฐานของยางที่ผ่านตลาดเพื่อ

โรงงานอัดก้อนที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP



ที่ทำการตลาดของชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรังฯ



ยางอัดก้อนมาตรฐาน (หรือยางลูกขุน) ของชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรังฯ

จากชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด หนึ่งในสถาบันเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกของตลาด RRM ก็บอกด้วยว่า การได้รับโอกาสใหม่จาก กยท. ให้สหกรณ์สวนยางเข้าร่วมทำการค้าในตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นตลาดสินค้า

สะดวกต่อการบริหารสต็อกสินค้า ไม่ต้องการขนย้าย (ลดภาระต้นทุน) แต่จำมีการส่งมอบจริง 100% อีกทั้งการเข้าถึงในระบบก็ง่ายและสะดวกด้วยช่องทางของการสื่อสารทันสมัยยุคปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้สหกรณ์สวนยางที่ส่วนใหญ่ยังขาดมืออาชีพด้านการตลาด (จากข้อจำกัดในหลายๆ ด้าน) มีทางเลือกเพิ่มขึ้นสามารถเสนอขายสินค้าผ่านช่องทางนี้ด้วย และการมีตลาดรองรับหลากหลายทำให้สถาบันเกษตรกรเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาเพื่อสร้างความพร้อมอยู่เสมอ สามารถบริหารจัดการตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมกับตนเองมากขึ้น

รักษาคุณภาพยางตั้งแต่ต้นทางก่อนเข้าสู่การแปรรูปขั้นต้นของโรงงาน หรืออาจเป็นการส่งยางในตลาดกลางไปยังโรงรมใกล้เคียงเพื่ออัดก้อนเป็นยางลูกขุนก็จะสามารถเข้าไปเป็นสินค้าในตลาดปลายทาง (Terminal) อย่างตลาด RRM ได้ นอกจากนี้ กยท. ยังมีแนวทางสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการยางพาราประชารัฐ โดยมุ่งส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรเกิดการรวมตัวกันแปรรูปยางที่มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP สามารถขายผ่านระบบตลาด RRM ให้กับผู้ซื้อยางในตลาดต่างประเทศได้โดยตรง ถือเป็น การช่วยเหลือตลาดรองรับผลผลิตยางให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ส่งผลถึงรายได้ของกลุ่มสถาบันเกษตรกรที่จะเพิ่มสูงขึ้นด้วย

ด้าน นางนิตรดา อาจเสริม ผู้จัดการ

ยางเกรดพรีเมียมและถือว่ามีมารคัดเลือกรวมของผู้ใช้ที่ตรงกับความต้องการแล้ว จากประสบการณ์ของชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรังฯ หลังผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP โรงงานยางอัดก้อน (ยางลูกขุน) เมื่อปี 2556 ก็ได้พัฒนาตนเองในหลายๆ ด้านโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพได้พัฒนาเรื่องกระบวนการผลิตให้มีมาตรฐานมากขึ้นทำให้ได้รับความเชื่อมั่นจากคู่ค้า (การส่งออก) รวมถึงยังมีการเรียนรู้ตลาดที่เปิดกว้างขึ้น เพื่อสามารถนำมาใช้บริหารจัดการกับกำลังการผลิตที่มีได้อย่างเหมาะสม (จับคู่ทำการค้าได้เหมาะสมกับขนาดการผลิต) ช่วยตัดสินใจได้ในบางสถานการณ์ตลาดที่ต้องเลือกเพื่อความคุ้มค่ามากกว่า เป็นต้น และจากการที่ตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาคมีระบบการซื้อขายที่ช่วยให้

การพัฒนาคุณภาพยางพาราทั้งระบบ ด้วยการนำเรื่องการรับรองมาตรฐาน GMP เข้ามาช่วยพัฒนากระบวนการผลิต ยกกระดับคุณภาพสู่ความเชื่อมั่นของสากล พร้อมมีตลาดรองรับที่ชัดเจนอย่าง "ตลาดกลางยางพารา ระดับภูมิภาค" (RRM) จึงเป็นอีกขั้นเพื่อการพัฒนาสำหรับ "สถาบันเกษตรกร" ไปสู่อาชีพสร้างรายได้อย่างมั่นคง และเกิดความยั่งยืนตามมา



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: จันทร์ 10 เมษายน 2560

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13136

หน้า: 7(กลาง)

Col.Inch: 42.59 Ad Value: 38,331

PRValue (x3) : 114,993

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กนอ.ลุยเฟส2รับเบอร์ชิตี สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ยาง4.5พันล้านบาท

กนอ.ลุยเฟส2รับเบอร์ชิตี สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ยาง4.5พันล้านบาท

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)เปิดเผยว่า กนอ.เดินทางเยือนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายใต้นโยบายสานพลังประชารัฐ โดยจัดกิจกรรมโครงการ “กนอ. สานพลังประชารัฐ ยกระดับ SME ยางไทย ถ้าวัดไกลในนิคมอุตสาหกรรมยางพารา” เพื่อสานต่อแนวนโยบายประชารัฐของรัฐบาลในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 3 ภาคส่วน คือ กนอ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(มอ.) และสหกรณ์การยาง จังหวัดสงขลา ร่วมกันส่งเสริมกลุ่ม SMEs ยางไทยให้มีโอกาสเข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมได้ โดยการเพิ่มศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ยางไทย ซึ่งจะต้องเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะ/เข้ารับการอบรม ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(มอ.) ที่ กนอ. จัดทำความร่วมมือกันไว้แล้ว เพื่อให้มีความพร้อมในการนำนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มในการประกอบกิจการ จะเป็นผลให้ปริมาณความต้องการใช้ยางพาราในประเทศมากขึ้น

ในส่วนของ กนอ. ได้ให้การสนับสนุนโครงการประชารัฐ ในการจัดพื้นที่สร้างเป็นอาคารโรงงานมาตรฐานที่มีขนาดแตกต่างกัน จำนวน 21 ยูนิต บนพื้นที่ 25 ไร่ เพื่อรองรับผู้ประกอบการ SMEs ยางไทย ที่ผ่านกระบวนการบ่มเพาะ หรือผ่านการอบรม ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพารา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) เข้ามาสู่กระบวนการผลิตที่จะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมยางพาราไทย ซึ่งการพัฒนาอาคารโรงงานมาตรฐานระยะที่ 1 ได้สนับสนุนจำนวน 3 ยูนิต พื้นที่ประมาณ 1,500 ตารางเมตร มีผู้ประกอบการ SMEs ยาง จำนวน 3 ราย ดำเนินธุรกิจอยู่ในกลุ่มยางคอมปาวด์ หมอนยางพารา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ กรวยยางจราจร เป็นต้น สำหรับการพัฒนาอาคารโรงงานมาตรฐาน

ระยะที่ 2 อยู่ระหว่างการก่อสร้างเพิ่มอีก จำนวน 4 ยูนิต บนพื้นที่ รวมทั้งหมด 2,500 ตารางเมตร มีผู้ประกอบการได้จองเช่าพื้นที่และมีพร้อมเข้าประกอบกิจการ จำนวน 4 ราย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการกลุ่มยางคอมปาวด์/ผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูป หมอนยางพารา และอื่นๆ ทั้งนี้การก่อสร้างโรงงานมาตรฐานดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือนพ.ค. 2560 ที่จะถึงนี้

“ขณะนี้กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ยางที่สนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่โรงงานมาตรฐานดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมยางพาราขั้นกลางน้ำ และปลายน้ำ เช่น ยางคอมปาวด์ หมอนยางพารา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ยางรองส้นรองเท้า ที่บริหารมือและกรวยยางพารา เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าโครงการนิคมฯยางพาราช่วยส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรที่ปลูกยางเข้าสู่ภาคการผลิต เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมยางไทย” นายวีรพงศ์ กล่าว

จากความร่วมมือของทั้ง 3 ภาคส่วน ภายใต้ นโยบายพลังประชารัฐของรัฐบาลต่อการขับเคลื่อนและยกระดับการประกอบกิจการของกลุ่ม SMEs และสหกรณ์ยาง ที่เข้ามาลงทุนในนิคมฯยางพารา ซึ่งหากมีการใช้พื้นที่เต็มทั้ง 3 เฟส จะเป็นผลให้ความต้องการใช้ยางพาราเพิ่มขึ้น ประมาณ 9,000 ตันต่อปี เป็นน้ำยางข้น ประมาณ 80% หรือ 5,400 ตันต่อปี และยางแผ่นรมควัน ประมาณ 40% หรือ 3,600 ตันต่อปี ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้แก่ กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางประมาณ 450 ล้านบาทต่อปี และเมื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางพาราแล้วจะสามารถเพิ่มมูลค่าได้ถึง 10 เท่า หรือคิดเป็นเม็ดเงินประมาณ 4,500 ล้านบาท



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Matchon

Circulation: 950,000

Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 10 เมษายน 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14274

หน้า: 5(ขวา)

Col.Inch: 15.22 Ad Value: 16,742

PRValue (x3): 50,226

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'รับเบอร์ชิตี' หอมเอกชนขยับจ้อง

'รับเบอร์ชิตี' หอมเอกชนขยับจ้อง

เมื่อวันที่ 9 เมษายน นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยความคืบหน้าการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (รับเบอร์ชิตี) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภายใต้นโยบายสานพลังประชารัฐ ว่า การก่อสร้างโรงงานมาตรฐานของนิคมฯ จะเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ โดยขณะนี้ กนอ.อยู่ระหว่างเร่งก่อสร้างอาคารโรงงาน มาตรฐาน ระยะที่ 2 จำนวน 4 ยูนิต บนพื้นที่ รวม 2,500 ตารางเมตร เพื่อรองรับ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เข้าลงทุน ล่าสุดมีผู้ประกอบการได้จ้องเช่าพื้นที่และมีพร้อมเข้าประกอบกิจการ จำนวน 4 ราย เป็นผู้ประกอบการผลิตกัณฑ์ยางพาราแปรรูป หมอนยางพารา และอื่นๆ ส่วนอาคารโรงงานมาตรฐานระยะที่ 1 จำนวน 3 ยูนิต พื้นที่ ประมาณ 1,500 ตารางเมตร มีผู้ประกอบการ

เอสเอ็มอียางลงทุนแล้วจำนวน 3 ราย

"ขณะนี้กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอียางสนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่โรงงานมาตรฐานดังกล่าว เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมยางพาราชั้นกลาง น้ำและปลายน้ำ แสดงให้เห็นว่าโครงการนิคมฯ ยางพาราช่วยส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรที่ปลูกยางเข้าสู่ภาคการผลิต เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมยางไทย" นายวีรพงศ์กล่าว

นายวีรพงศ์กล่าวว่า นโยบายพลังประชารัฐของรัฐบาลที่เชื่อมโยง 3 หน่วยงาน คือ กนอ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และสหกรณ์การยาง จ.สงขลา จะสร้างรายได้แก่กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง ประมาณ 450 ล้านบาทต่อปี และเมื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางพาราแล้วจะสามารถเพิ่มมูลค่าได้ถึง 10 เท่า หรือคิดเป็นเม็ดเงินประมาณ 4,500 ล้านบาท



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Section: First Section/เกษตร

วันที่: จันทร์ 10 เมษายน 2560

ปีที่: 67 ฉบับที่: 23359

Col.Inch: 11.72 Ad Value: 12,306

ภาพขาว: ตูงานผลิตยางพารา

หน้า: 12(บนซ้าย)

PRValue (x3): 36,918

คลิป: ลีลี



ตูงานผลิตยางพารา...นายธวัชชัย สุระประเสริฐ รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์
กองทุนสวนยางบ้านเขาสก จำกัด และผู้จัดการฝ่ายขาย ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าอบรม
หลักสูตร "นิกบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 68" กลุ่ม OG 5 ใน
โอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาตูงานโรงงานผลิตยางแท่ง STR 20 ของสหกรณ์ฯ เพื่อนำไปวิ
เคราะห์จัดทำแผนและกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ยางพาราประชารัฐ ณ สหกรณ์กองทุนสวนยาง
บ้านเขาสก จำกัด จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: เสาร์ 8 เมษายน 2560

ปีที่: -

ฉบับที่: 24649

หน้า: 7(ขวา)

Col.Inch: 23.56 Ad Value: 51,832

PRValue (x3): 155,496

ศิลปิน: ลีลี

หัวข้อข่าว: เชื้อมันผู้บริโภคม.ค.ดีสุด ในรอบ 2ปีอันสงส์ส่งออก

เชื้อมันผู้บริโภคม.ค.ดีสุด ในรอบ 2ปีอันสงส์ส่งออก

นายชนวรรณ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์ ไทยไว้ที่ 3.6% ตามเดิม เศรษฐกิจธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนี “เดือน มี.ค. นี้ ดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวขึ้นทุกรายการ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา อยู่ที่ 76.8 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ซึ่งดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสการ จากเดือนก.พ. 60 ที่ 75.8 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 หางานทำ อยู่ที่ 71.4 จาก 70.3 และ ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ และสูงที่สุดในรอบ 24 เดือน หรือ 2 ปี ตั้งแต่เดือน เม.ย. 58 รายได้ในอนาคต อยู่ที่ 93.8 จาก 92.8 ประชาชนจับจ่ายใช้สอย ขณะนี้ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม อยู่ที่ 65.1 เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ในช่วงครึ่งปีหลัง หากภาครัฐเร่งลงทุนโครงสร้าง จากเดือน ก.พ. 60 ที่ 64.3 ดัชนีในรอบ 4 เดือน และดีที่สุดใน พื้นฐาน และยังคงบ่งชี้ว่าแนวโน้มการเข้าสู่ระบบ และการ รอบ 15 เดือน ตั้งแต่เดือน มี.ค. 59 เนื่องจากการส่งออกและ เติบโตกว่าไตรมาสก่อนหน้าของเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) การท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้น เช่นเดียวกับราคาสินค้าเกษตร ทั้ง จะเริ่มได้เดือน ก.ค.นี้ จะทำให้ครึ่งปีหลังนี้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ โดย ขางพารา ปาล์มถั่วเหลือง ซึ่งส่งผลต่อการจับจ่ายใช้สอยที่ดีขึ้น เฉลี่ยเกินกว่าครึ่งปีแรก และส่งผลให้ความเชื่อมั่นปรับตัวขึ้น” หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้ว เชื่อว่าจะ ตามไปด้วย แต่โดยภาพรวมแล้ว ดัชนียังคงต่ำกว่าระดับปกติทั่วไป ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะการลงทุนจากต่างชาติที่จะ สะท้อนว่า ผู้บริโภคยังกังวลเกี่ยวกับราคายางที่ยังอยู่ระดับต่ำ มีความมั่นใจว่ารัฐบาลไทยได้เดินหน้การปฏิรูปประเทศ ตาม อีกทั้งสถานการณ์ไม่แน่นอน ทั้งนโยบายทางการค้าของสหรัฐ โรดแม็ปที่กำหนดไว้ เศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวช้า พร้อมกับนี้ยังคงคาดการณ์เศรษฐกิจ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

โพสต์ทูเดย์

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/ข่าวทูเดย์

วันที่: เสาร์ 8 เมษายน 2560

ปีที่: 15 ฉบับที่: 5175

Col.Inch: 59.51 Ad Value: 65,461

หัวข้อข่าว: เชื้อมันผู้บริโภครู้ทัน

หน้า: A2(ล่าง)

PRValue (x3): 196,383

ศิลปิน: ลีลี

เชื้อมันผู้บริโภครู้ทัน

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดทำผลสำรวจดัชนีเชื้อมันผู้บริโภคระจำเดือน มี.ค. 2560 พบว่า ดัชนีความเชื้อมันผู้บริโภคระเดือน มี.ค.อยู่ที่ 76.8 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 และสูงสุตรอบ 24 เดือน หรือ 2 ปี เนื่องจากการส่งออกและการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับ สินค้าเกษตร ทั้งยางพารา ปาล์มน้ำมัน ราคาสูงขึ้น ส่งผลต่อการใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกัน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ปรับเพิ่มประมาณการการขยายตัวเศรษฐกิจไทยปีนี้เป็น 3.4%

ขณะที่ดัชนีความเชื้อมันผู้บริโภคระเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมเดือน มี.ค.ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 มาอยู่ที่ 65.1 ซึ่งเป็นระดับที่ดีสุดในรอบ 15 เดือน เช่นเดียวกับดัชนีความเชื้อมันเกี่ยวกับโอกาสในการหางานทำที่ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 71.4 และดัชนีความเชื้อมันเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตที่อยู่ 93.8 นอกจากนี้ ดัชนีความเหมาะสมในการซื้อรถยนต์คันใหม่ในเดือน มี.ค.เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 86.4 ดัชนีความเหมาะสมในการซื้อบ้านหลังใหม่อยู่ที่ 68.0 ดัชนีความเหมาะสมในการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ที่ 73.0 ซึ่งล้วนดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ค่าดัชนีที่ออกมาส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับต่ำกว่า 100 แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคระมีความเชื้อมันต่อภาวะเศรษฐกิจยังไม่สูงมาก และมี



ที่มา : ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ความกังวลเกี่ยวกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจไทยอยู่บ้าง

ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า จากค่าดัชนีที่ออกมาทำให้ภาพคือภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังไม่มืบรรยากาศการฟื้นตัวอย่างคึกคัก แต่เป็นสัญญาณการฟื้นตัวอ่อนๆ เพราะยังคงมีปัจจัยเสี่ยงอยู่ เช่น สินค้าเกษตรบางรายการที่ราคายังทรงตัวในระดับต่ำ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังไม่แน่นอนจากนโยบายการค้าของโดนัลด์ ทรัมป์ และผลกระทบจากเบริกซิทที่ยังไม่ชัดเจน เป็นตัวกดดันความเชื้อมันผู้บริโภคระ นอกจากนี้ ตัวเลขอัตราการว่างงาน

ล่าสุดที่ออกมาอยู่ที่ 1.3% หรือประมาณ 4.9 แสนคนนั้น เป็นอัตราที่สูงสุดในรอบ 7 ปี ซึ่งให้เห็นว่า เศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่โดดเด่น และหากนับรวมบัณฑิตจบใหม่ในเดือนช่วงเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา ทำให้ตัวเลขอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นไปถึง 1.5% ได้ในช่วงกลางปีนี้

อย่างไรก็ดี ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ คาดว่า บรรยากาศของการใช้จ่ายใช้สอยจะเริ่มดีขึ้นในช่วงปลายไตรมาส 2 ของปีนี้ รวมทั้งหากรัฐบาลเริ่มกระจายงบลงทุน 5 แสนล้านบาท ลงสู่ 18 กลุ่มจังหวัดให้ชัดเจนและเร็วขึ้นก็จะช่วยดึงจีดีพีได้ 0.05% ขณะที่ผลกระทบจากเบริกซิทที่ยังไม่ชัดเจน 3.6% ส่งออกที่ 2-3% และอัตราเงินเฟ้อที่ 1.6-2.1% แต่มีโอกาศที่จีดีพีจะโต



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

โพสต์ทูเดย์

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/ข่าวทูเดย์

วันที่: เสาร์ 8 เมษายน 2560

ปีที่: 15 ฉบับที่: 5175

Col.Inch: 59.51 Ad Value: 65,461

หัวข้อข่าว: เชื้อมันผู้บริโภครู้ทัน

หน้า: A2(ล่าง)

PRValue (x3): 196,383

ศิลปิน: ลีลี

ได้ถึง 4% หากการลงทุนของภาครัฐ
ทั้งโครงการเมกะโปรเจกต์และอีซีซีเริ่ม
เห็นตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาส 2

ขณะที่ผลสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ จาก 1,197
ตัวอย่าง พบว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์
ปีนี้คาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดราว 1.27
แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.53%
สูงสุดในรอบ 12 ปี นับตั้งแต่ทำการ
สำรวจมา แต่อัตราการขยายตัวไม่ถึงว่า
สูงนัก เนื่องจากประชาชนยังมีความ
กังวลเกี่ยวกับค่าครองชีพที่ไม่สอดคล้อง
กับรายได้ จึงทำให้ระมัดระวังการใช้จ่าย
อยู่บ้าง

สำหรับที่มาของเงินที่ใช้ในเทศกาล
สงกรานต์ปีนี้ ส่วนใหญ่ 67.4% มาจาก
เงินเดือน 14.3% มาจากเงินออม 10.8%
มาจากโบนัส และ 3% มาจากเงินกู้
ซึ่งโครงสร้างของที่มาของเงินที่ใช้จ่าย
ในปีนี้มีเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
โดยใช้เงินเดือนเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากปี
ก่อนมีสัดส่วนอยู่ที่ 34% ขณะที่สัดส่วน
การใช้เงินออมปีนี้ก็ลดลงจากปีก่อน
ที่มีสัดส่วนถึง 34.4%

“จะเห็นว่าโครงสร้างการใช้จ่าย
เปลี่ยนไป โดยปรับมาใช้จ่ายจากเงิน
เดือนมากขึ้น จนอยู่ในระดับใกล้เคียง
กับปี 2550 ที่เศรษฐกิจไทยโต 5%
สะท้อนว่า คนเริ่มมีรายได้ มีเงินในกระเป๋า
มากขึ้น พอที่จะใช้เป็นฐานการใช้จ่าย
ได้ จึงพอตีความได้ว่าเศรษฐกิจเริ่มมี
สัญญาณการฟื้นตัวดีขึ้น” ธนวรรธน์
กล่าว ■



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

โพสต์ทูเดย์

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 890

Section: ธุรกิจตลาด/เอสเอ็มอี

วันที่: เสาร์ 8 เมษายน 2560

ปีที่: 15

ฉบับที่: 5175

หน้า: B7 (ล่างขวา)

Col.Inch: 16.64 Ad Value: 14,809.60 PRValue (x3): 44,428.80

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: พาณิชย์ลงใต้ตัวเข้มรายย่อยรุกขายออนไลน์

พาณิชย์ล่องใต้ ตัวเข้มรายย่อย รุกขายออนไลน์

**โพสต์ทูเดย์ - พาณิชย์เสริมเข้มเข้ลือ
ผู้ประกอบการ เกษตรกร 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ ผลักดันสู่การค้าตลาด
ออนไลน์**

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รว.พาณิชย์
เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัด
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี
นราธิวาส และยะลา) เร่งพัฒนาผู้ประกอบการ
ในพื้นที่ให้มีความรู้เรื่องช่องทางการ
จำหน่ายทางตลาดออนไลน์ให้เพิ่มขึ้น ซึ่ง
เดิมเน้นจำหน่ายสินค้าผ่านพ่อค้าคนกลาง
หรือเป็นเพียงผู้ผลิตสินค้าเกษตรเพียง
อย่างเดียว

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ทำงานร่วม
กับผู้ประกอบการ Biz Club ผู้ส่งออก และ
เกษตรกรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
โดยมีเป้าหมายเบื้องต้น 90 คน กำหนดการ
ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 3-5 พ.ค. 2560
มุ่งพัฒนาให้เป็นผู้จำหน่ายโดยตรงผ่าน
ระบบออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก และไลน์

นอกจากนี้ ได้เพิ่มความสำคัญ เรื่อง
มาตรฐานสากล และ QR Code สำหรับ
การส่งออกต่างประเทศ โดยเฉพาะใน
กลุ่มประเทศอาเซียนอย่างประเทศญี่ปุ่น
และเกาหลีใต้ เนื่องจาก QR Code
สามารถทำให้รู้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์และ
ลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือร้านค้าออนไลน์
ได้อย่างง่ายดาย

“สำหรับภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ในปี
2559 นั้น มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
เนื่อง รายได้เกษตรกรขยายตัวเพิ่มขึ้น
ซึ่งเป็นผลจากการที่ราคายางพารา ปาล์ม
น้ำมัน และกุ้งขาว ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น และ
มีปัจจัยบวกจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึ้น” นางอภิรดี กล่าว ■